



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเคราะห์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันวันที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2567 หน้า 10 มูลค่าข่าว 81,113.-

ครบ 26 ปี 'ศาลธรรม' ประชุนวิชาการ

ที่โรงแรมอัสคิน แกรนด์ คอนเวนชัน เมื่อเช้าวันที่ 10 เม.ย. ศาลรัฐธรรมนูญจัดประชุมทางวิชาการประจำปีเนื่องในโอกาส 26 ปีแห่งการสถาปนาศาลรัฐธรรมนูญ หัวข้อ "ศาลรัฐธรรมนูญกับการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ" นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวเปิดการประชุมทางวิชาการประจำปีว่า ตลอด 26 ปีที่มีการสถาปนาศาลรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ด้วยการปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย คำร้องหลักนิติธรรมของประเทศ รักษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นไปตามหลักนิติธรรมอย่างต่อเนื่อง

นายนครินทร์กล่าวต่อว่า จากการทำหน้าที่ดังกล่าวของศาลรัฐธรรมนูญทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติ ยกเลิกและแก้ไขกฎหมายที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกันทั้งหมดของประเทศ รวม 76 ฉบับ นับ

แต่มีการก่อตั้งศาลรัฐธรรมนูญ จนถึงปัจจุบันมีคำร้องเข้าสู่การพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 1,881 คำร้อง ศาลมีคำวินิจฉัย 812 คำวินิจฉัย คำสั่งอีก 1,047 คำสั่ง มีคดีร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ นับตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน 586 คำร้อง ศาลมีคำวินิจฉัย 6 คำวินิจฉัยและคำสั่ง 570 คำสั่ง ศาลรัฐธรรมนูญให้ประชาชนยื่นคำร้องผ่านระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ทุกประเภทคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายนครินทร์ยังกล่าวถึงกรณีการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมค่อนข้างมาก ว่าการวิพากษ์วิจารณ์เป็นสิ่งที่ดี แต่การวิพากษ์วิจารณ์นั้นทำให้บ้านเมืองสงบคือเป็นที่ยอมรับหรือไม่ เดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ ปัญหาอยู่ตรงนี้ไม่ได้โดยตรงที่การวิพากษ์วิจารณ์และยินดีที่จะรับคำวิจารณ์จากทั้งนักวิชาการ พรรคการเมือง แต่ต้องวิจารณ์โดยสุจริตไม่ใช่คำหาญบาย ดูถูกเหยียดหยามองค์กรตุลาการ การแก้ไขปัญหาทางการเมืองส่วนหนึ่งมาจากการเจรจาของพรรคการเมืองและองค์กรต่างๆ ถ้าตกลงกันได้ไม่ต้องมาศาลจบที่ศาลดีกว่า ที่บางคนมองว่าการตัดสินหลายครั้งมีงั้นเรื่องที่ยื่นมาศาลจะออกได้เพียง 2 หน้า คือช้ายกับขาวไม่มีตรงกลางศาลรัฐธรรมนูญไม่มีเรื่อง ที่สามารถมีมติยื่นคำร้องขอให้ศาลฯพิจารณาเรื่องการ

จัดทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าต้องทำประชามติที่ครั้งจะมีการพิจารณาวันที่ 17 เม.ย.

ช่วงบ่าย ศาลรัฐธรรมนูญจัดอภิปรายหัวข้อ "ศาลรัฐธรรมนูญกับการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ" มีนายปัญญา อุชชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายอุดม รัฐอมฤต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายคำณูน สัทธิต สมาน สมาชิกวุฒิสภา และนายภูมิ มลลศิลป์ คณะบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมแสดงทัศนะ นายอุดมกล่าวว่า อำนาจหน้าที่ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญเป็นบทบาทขององค์กรตามรัฐธรรมนูญทุกองค์กรไม่ใช่แค่กรอบอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ผ่านมาก่อเกิดปัญหาทางการเมืองหลายเรื่อง ไม่สามารถหาทางออกด้วยกระบวนการนิติบัญญัติ จึงต้องมาหาศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยหาทางออก

ขณะที่นายคำณูนกล่าวว่า ขณะนี้ยังมองไม่ออกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ทั้งฉบับจะสำเร็จได้ในปีไหนและยังไม่มั่นใจว่ารัฐสภาจะสามารถให้สภาร่างรัฐธรรมนูญมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้หรือไม่ เพราะศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยเพียงว่า รัฐสภามีอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนว่าต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม่ ดังนั้นประเด็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะยังเป็นปัญหาในสังคมอีกระยะหนึ่ง และการพิทักษ์รัฐธรรมนูญยังเป็นบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป